



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 3 chúc mừng Đại tá Hoàng Chí Long và Đại tá Phạm Đức Kiên.

Chiều ngày 7/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy;

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tham gia cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình"

Sáng ngày 7/2, Ban tổ chức cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" tổ chức họp triển khai quyết định thành lập ban giám khảo, tổ chức ký cuộc thi và góp ý, thảo luận về quy chế chấm giải. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi dự họp.

Cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" được phát động từ tháng 8/2019. Đến nay, cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm báo chí và tác phẩm văn học nghệ thuật tham gia. Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Bình; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của đất và người Thái Bình; thành tựu, bài học kinh nghiệm Thái Bình đạt được trong những năm qua và những định hướng tạo bước đột phá cho sự phát triển trong thời gian tới.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYN

Quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo

Sáng ngày 7/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước về quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết

định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ và

các đơn vị liên quan đã thông tin một số chuyên đề quan trọng. Trong đó, tập trung quán triệt việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

Chúc thọ người cao tuổi

Chiều ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến chúc thọ người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Năm 2020, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội có 32 cụ

từ 70 - 95 tuổi được chúc thọ, trong đó 4 cụ được UBND tỉnh tặng bằng chúc thọ. Sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng chúc thọ cho các cụ 90 tuổi, mong các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui.

(Xem tiếp trang 4)
ANH THƯ

HUYỆN LỤC NGẠN (BẮC GIANG) Tham quan mô hình xử lý chất thải tại Thái Bình

Sáng ngày 7/2, đoàn công tác của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tham quan mô hình xử lý chất thải tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành liên quan của huyện Lục Ngạn.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quỳnh Côi đi vào hoạt động từ năm 2016, công suất 50 tấn/ngày. Đến nay, nhà máy xử lý rác thải cho 16 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ và thị trấn Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tạo việc làm cho 30 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. 100% rác thải sinh hoạt được thu gom, phân loại. Rác hữu cơ được ủ làm phân bón vi sinh, rác vô cơ tái chế thành hạt nhựa, khoảng 10% rác không tái chế được xử lý theo công nghệ đốt.

Sau khi nghe đại diện Công ty giới thiệu quy trình công nghệ xử lý chất thải, đoàn công tác của huyện Lục Ngạn đã đi tham quan thực tế các dây chuyền phân loại, sản xuất tái chế nhựa, phân vi sinh và hệ thống xử lý nước thải... Lãnh đạo huyện Lục Ngạn cho biết: Mỗi ngày, huyện Lục Ngạn phát sinh khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt; hiện nay mới thu gom đạt 50%, xử lý theo hình thức chôn lấp, vì vậy phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường. Huyện đã quy hoạch, đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung rộng 10ha. Thời gian qua, đoàn công tác của huyện đã đi tham quan nhiều mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, chủ yếu là theo công nghệ lò đốt. Mô hình xử lý chất thải tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quỳnh Côi không chỉ xử lý triệt để rác thải mà còn góp phần bảo vệ môi trường khi biến rác thành phân vi sinh và hạt nhựa. Đây là mô hình khả quan để huyện Lục Ngạn xem xét, lựa chọn đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

MINH NGUYỄN

TIỀN HẢI Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ vụ xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Tiền Hải có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, trong đó đã triển khai hỗ trợ các đàn phương 1.200kg thuốc diệt chuột và 20.000 gói thuốc trừ rầy trên mạ. Huyện yêu cầu nông dân các địa phương sau khi nhận thuốc hỗ trợ của tỉnh triển khai ngay công tác diệt chuột và phun trừ rầy trên diện tích gieo mạ trước khi xuống giống. Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích hỗ trợ nông dân mượn ruộng từ 5ha trở lên; hỗ trợ các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. Để diệt chuột có hiệu quả, nông dân cần kết hợp nhiều biện pháp và đặc biệt phải vận động toàn dân tiến hành diệt chuột sớm ngay từ đầu vụ, đồng loạt trên diện rộng và tiếp tục diệt chuột thường xuyên, liên tục suốt vụ sản xuất lúa xuân.

MANH THẮNG

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

* Chiều ngày 7/2, Đoàn kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Kiến Xương.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trường Tiểu học Thanh Nê (thị trấn Thanh Nê), Công ty Long Hành Thiên Hạ (xã Vũ Quý).

Thực hiện Công văn số 67 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Thanh Nê đã tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Bên cạnh đó, Trường đã tiến hành tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng toàn bộ trường học. Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường đầu tư trang thiết bị y tế để kiểm tra kịp thời sức khỏe của học sinh sau khi học sinh tập trung trở lại đồng thời tiếp tục quán triệt tới các thầy cô giáo trong trường cũng như các bậc phụ huynh về việc không dạy thêm, học thêm, khấn trương phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế tới gia đình học sinh để các bậc phụ huynh chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh cho con em mình.

(Xem tiếp trang 4)
TU ANH - NGUYỄN CƯỜNG

9/10 trường hợp nghi nhiễm nCoV tại Thái Bình có kết quả xét nghiệm âm tính đã xuất viện

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 6/2, số người nghi nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh là 10 người. Các trường hợp này đều được quản lý, cách ly, theo dõi, điều trị và gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Đến nay, 9 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe bình thường và đã xuất viện. 1 trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, cách ly.

Ngoài ra, 7 trường hợp có nguy cơ nhiễm nCoV; 19 trường hợp có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm nCoV cũng được ngành Y tế tiếp tục quản lý, theo dõi. Dù đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV song công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra vẫn đang được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm cao phát hiện sớm người nhiễm, không để dịch lây lan.

HOÀNG LANH

Tiếp đà xuất khẩu gạo

(Xem trang 2)



Ảnh minh họa

Doanh nghiệp FDI tích cực phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra

(Xem trang 3)